

Số: 151/KH-UBND

Vĩnh Thuận, ngày 03 tháng 9 năm 2024

## KẾ HOẠCH

**Thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm”**

Thực hiện Kế hoạch số 144-KH/HU ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Huyện ủy Vĩnh Thuận về việc triển khai, thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm”. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề 2024 “Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm”; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục tạo sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực thi công vụ trong công tác, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, mạng dạn, năng động, gương mẫu trong rèn luyện, học tập, công tác, nâng lên chất lượng, hiệu quả công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung.

#### 2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có hiệu quả Chuyên đề năm 2024, kết hợp giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ của mỗi tổ chức và cá nhân.





- Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập và tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2024 phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bằng việc làm cụ thể, thiết thực.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, sợ trách nhiệm, không dám làm.

## **II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **1. Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề**

- Tổ chức học tập theo tinh thần chỉ đạo tại Kế hoạch số 144-KH/HU ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Huyện ủy Vĩnh Thuận về việc triển khai, thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “*Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm*”.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp uỷ cùng cấp tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Chuyên đề năm 2024, để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

- Nội dung học tập, quán triệt: Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “*Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm*” (Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn); Kế hoạch của Huyện uỷ về triển khai, thực hiện Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “*Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm*”; Quy định số 197-QĐ/TU, ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp uỷ viên và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; nội dung bài viết “*Một số suy nghĩ về tình trạng cán bộ, đảng viên sợ trách nhiệm, không dám làm*” của đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

### **2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề**

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh và các ngành có liên quan, lồng ghép nội dung cốt lõi của Chuyên đề vào công tác định hướng tuyên truyền đúng đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và quy định của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm.



- Tuyên truyền các nội dung liên quan đến trách nhiệm nêu gương trên các phương tiện thông tin, truyền thông, các trang mạng thông tin chính thống của huyện; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Chuyên đề và tuyên truyền các gương “Người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, nhất là trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, mạnh dạn, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Gần với phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

### **3. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, xây dựng không gian Văn hoá Hồ Chí Minh và về nguồn dâng hương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh**

Từ các nội dung của Chuyên đề năm 2024, các cơ quan, đơn vị chọn 01 hoặc một số nội dung để tổ chức sinh hoạt Chuyên đề trong cuộc họp của cơ quan, đơn vị. Chú trọng việc thảo luận, trao đổi và đề ra các giải pháp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm trong cán bộ, đảng viên.

Quan tâm xây dựng Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị nhằm tập hợp tư liệu, hình ảnh tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên về cuộc đời, sự nghiệp vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phối hợp với cấp uỷ cùng cấp, tổ chức các hoạt động về nguồn dâng hương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Bang Biện Phú và đền thờ anh hùng, liệt sĩ người có công.

### **4. Nhiệm vụ, giải pháp về trách nhiệm nêu gương**

- Việc nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức phải thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc; trách nhiệm trong công tác; quan hệ với nhân dân; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết nội bộ... Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải thật sự gương mẫu; tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh; chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phải có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, tận tâm, trung thực, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; làm việc có nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự công tâm, trong sáng, hết lòng vì nhiệm vụ chung.

- Cán bộ chủ chốt các cấp phải coi trọng giải quyết vấn đề mà nhân dân phản ánh, đặt mình dưới sự giám sát của Đảng và nhân dân. Nắm bắt kịp thời các vấn đề mới nổi lên, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, không để khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp của lãnh đạo cấp uỷ, UBND với đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn để lắng nghe ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân, nhằm giải quyết tốt những vấn đề nổi lên từ cơ sở và ổn định tình hình chính trị, giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.





### **5. Nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ**

Thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác, yêu cầu của vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công. Quan tâm tạo dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tâm huyết, tận tình, có trách nhiệm với công việc. Quán triệt việc nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đúng thực chất, đúng theo quy định. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng là cơ sở để sắp xếp, bố trí lại nhân sự. Đồng thời, kiểm điểm, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm; kiên quyết đưa những cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện làm việc né tránh, đùn đẩy, cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm...ra khỏi bộ máy cơ quan hành chính nhà nước.

### **6. Nhiệm vụ, giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc**

- Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 919/UBND-NC ngày 26/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND huyện; Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy định cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong phân công và thực thi nhiệm vụ, trong từng khâu của quy trình xử lý công việc; thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc toàn bộ các nội dung phải được quản lý đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, một việc giao một đơn vị chủ trì, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn, đúng quy định hiện hành.

### **7. Nhiệm vụ, giải pháp liên quan công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý cán bộ sai phạm**

- Tổ chức kiểm tra hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm thường xuyên, kịp thời, hiệu quả; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm trong xử lý công việc. Kiên quyết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra trường hợp không làm, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu...

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất về chấp hành giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, về thực hiện các thủ tục hành chính, về chấp hành quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.



## 8. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác

Tiếp tục thực hiện tốt việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình theo Công văn số 682-CV/TU ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*Phát hiện, xây dựng, biểu dương, nhân rộng kịp thời các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Việc biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, thực chất, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện; UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện tại đơn vị. Thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm; đồng thời, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch cá nhân đã đăng ký với chi bộ của từng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh phối hợp với các ngành có liên quan, thực hiện tốt công tác tuyên truyền những nội dung liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, Chuyên đề năm 2024 “*Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm*” nói riêng trên Trang thông tin điện tử của huyện, các Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, các trang mạng chính thống của huyện. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện tăng thời lượng, chất lượng các chuyên trang, chuyên mục phát sóng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2024; kết quả học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên,...

3. Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả triển khai, thực hiện về Huyện ủy theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “*Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm*”./. *Sương*

#### Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- Các ĐVSN thuộc UBND huyện;
- LĐVP, CVNC;
- UBND các xã, thị trấn
- Lưu: VT, PNV.



**CHỦ TỊCH**

**Lê Trung Hồ**